
กศจ.เพชรบุรี   ครั้งที่  1

เขียนโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 12 เมษายน  2016 เวลา 15:08 น.

            ประชุมครั้งแรกของ  กศจ.เพชรบุรี  มีข้อราชการมากมาย  ทั้งที่ลับ  และที่แจ้ง
            เมื่อวันที่  12  เมษายน  2559  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ครั้งที่  1 / 2559  ณ 
ห้องประชุมทองอุไร  รร.วัดดอนไก่เตี้ย   โดยมีนายสนิท  ขาวสะอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานการประชุม   การประชุมในครั้งนี้  คณะกรรมการ 
กศจ.  ทั้งโดยตำแหน่ง และที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมครบทุกคน  แต่งบางตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ประธานได้สอบถามถึงสาเหตุ  รับแจ้งว่าป่วยบ้าง  ไปราชการบ้าง  ซึ่งประธานได้เน้นย้ำให้ผู้ที่มาประชุมแทน  ไปแจ้งให้ทราบว่า 
หากมีการประุมต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  หรือหากส่งผู้แทน  ก็ควรที่จะแป็นคนคนเดียวกัน  อย่าสลับไปสลับมา 
เพื่อการบริหารการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีให้เดินหน้าต่อไป
            การประชุมครั้งนี้  มีวาระเข้าประชุมประกอบด้วยสาระสำคัญ ๆ ดังนี้  การขับเครลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ , 
การจัดสรรสถานที่เรียนให้นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ,  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ,  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึก๋ษา  เป็นต้น
            เริ่มประชุมในเวลา  09.30 น.  เลิกประชุมเวลา  12.450 น.  และหลังจากเลิกประชุมแล้ว  ในที่ประชุมได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากประธาน  กศจ.เพชรบุรี 
เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย  (สงกรานต์)
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